



**ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด**  
**เรื่อง การกำหนดวิธีการ ขั้นตอนการสรรหา ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ**  
**สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ประจำปี 2563**

.....

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ข้อ 76 กำหนดเวลาอยู่ในตำแหน่ง คณะกรรมการดำเนินการมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง... ซึ่งในสิ้นปี 2562 มีประธาน กรรมการ และกรรมการดำเนินการสหกรณ์ที่พ้นจากตำแหน่ง จำนวน 7 ตำแหน่ง ดังนั้น อาศัยอำนาจตาม ความในระเบียบว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2562 ข้อ 22 ประกอบมติที่ประชุม คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 36 ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 22 เดือนสิงหาคม 2562 ดังนั้น สหกรณ์ออม ทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด จึงประกาศกำหนดวิธีการและขั้นตอนการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ประจำปี 2563 ดังนี้

**1. การประกาศรายชื่อประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการที่พ้นจากตำแหน่ง และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563**

สหกรณ์ฯ จัดทำประกาศรายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบ ตามประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ในสิ้นปี 2562 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2562 และจะ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา ประจำปี 2563 ส่งให้ให้สำนัก กอง ศูนย์ฯ และสำนักงานพัฒนา ชุมชนจังหวัด ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน สำนักงาน สอ.พช. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2562 กรณีหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิกที่จะแจ้งปรับปรุงรายชื่อ หรือที่อยู่ให้ถูกต้อง ให้แจ้งสหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 สำหรับสมาชิกที่เป็นข้าราชการบำนาญ /และหรือสังกัด หน่วยงานอื่น สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาได้ทางเว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด [www.cddco-op.com](http://www.cddco-op.com) และรายชื่อตามที่สหกรณ์ปิดประกาศ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการ พัฒนาชุมชน จำกัด

**2. การกำหนดส่งบัตรลงคะแนนสรรหา**

สหกรณ์ฯ จะส่งบัตรสรรหาให้กับสมาชิกทุกคนทางไปรษณีย์ ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562

**3. วิธีการลงคะแนนสรรหา**

เมื่อได้รับบัตรสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ให้ลงคะแนนโดยระบายด้วย ปากกาถูกลิ้นสีน้ำเงินหรือดินสอดำ 2 B ในเครื่องหมายวงกลม ○ ในบัตรสรรหาที่สหกรณ์ส่งมาให้ ให้เติม วงกลมแล้วบรรจุในซองพร้อมปิดผนึก ส่งไปยังสหกรณ์ฯ ทางไปรษณีย์โดยไม่ต้องติดแสตมป์

**4. กำหนดการส่งบัตรสรรหากลับสหกรณ์**

สมาชิกที่ลงคะแนนสรรหาเรียบร้อยแล้วให้ส่งบัตรสรรหากลับตู้ ปณ.28 ปณฝ. ศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ 10210 ภายในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562

/ 5. การเก็บรักษา ...

#### 5. การเก็บรักษาบัตรสรรหา

ให้คณะกรรมการควบคุมการสรรหา และกรรมการที่ได้รับมอบหมาย ไปรับบัตรสรรหา ที่สมาชิกกลับทางไปรษณีย์ ที่ตู้ ปณ.28 ปณ.ฝ. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคารบี) จำนวน 3 - 5 วันต่อครั้ง ครั้งสุดท้ายคือในวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. และให้กรรมการที่ได้รับมอบหมาย นำบัตรสรรหามาเก็บรักษาไว้ในสถานที่ที่สหกรณ์ฯ กำหนด และบัตรสรรหาที่ส่งถึงสหกรณ์ฯ ภายหลังจากวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 สหกรณ์ฯ จะไม่นำมานับคะแนน

#### 6. กำหนดวันที่และสถานที่นับคะแนนสรรหา

สหกรณ์จะนับคะแนนสรรหา ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

#### 7. การแจ้งผลการนับคะแนนสรรหา


ให้ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาฯ แจ้งให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ดำเนินการสหกรณ์ ทราบผลการนับคะแนนสรรหา

#### 8. การคัดค้าน

กรณีและผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ต้องการคัดค้านผลการสรรหา ให้ส่งหนังสือคัดค้านถึงคณะกรรมการควบคุมการสรรหา ภายใน 5 วันนับจากประกาศผลการนับคะแนนสรรหา โดยสหกรณ์ฯ จะดำเนินการสอบสวนพิจารณาสั่งการให้แล้วเสร็จก่อนวันประชุมใหญ่ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมการสรรหาถือเป็นที่สุด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562



(นางสาวชนิษฐา กาญจนรังษิณนท์)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด